

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : แผนงานด้านสุขภาพสัตว์								
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2.เพื่อลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ ลดการแพร่กระจาย การขยายวงกว้างของโรคระบาดสัตว์ และลดความเสียหายจากการเกิดโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร								
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญพร้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกรทุกช่องทาง	ต.ค.66 - ก.ย. 67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ.ทุกแห่ง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์ผสมเทียมสุราษฎร์ธานี ศวพ.ภาคใต้ตอนบน ด่านกักกันสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	งบปกติ	
2	รณรงค์การทำวัคซีน FMD/Hemo/LSD/สัตว์ปีก ให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร และสัตว์ภายในศูนย์/สถานีในพื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีนที่ได้รับ	ม.ค. - ก.ย.67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		งบปกติ		
3	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ (ฟาร์ม, โรงฆ่า, เขียงหมู, ห้องเย็น)	ม.ค. - ก.ย.67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		งบปกติ		
4	การสอบสวนโรค ควบคุมโรค มีการรายงานตามแบบ กคร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เมื่อเกิดโรคระบาด	จุดเกิดโรค	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์, สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด, สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด	งบปกติ	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก ทุกหน่วยงานมีความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกัน								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ต้องมีการประสานงานกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ								